

# BÍ QUYẾT TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC

*Vượt qua những thử thách khi theo học cả hai chương trình đào tạo, Từ Bích Ngọc - sinh viên chương trình bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng giữa Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã tốt nghiệp cả 2 chương trình với kết quả xuất sắc.*

■ PHÚC NGUYỄN

**T**ừ Bích Ngọc là sinh viên lớp 09C7 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN). Năm 2013, Ngọc đã tốt nghiệp Xuất sắc ngành học của mình với điểm tổng kết 3.86/4. Tại Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT), Ngọc là sinh viên lớp QH-2011-E TCNH LK thuộc chương trình bằng kép liên kết giữa ĐHKT và ĐHNN. Năm nay, Ngọc cũng đã hoàn thành chương trình này với số điểm đáng ngưỡng mộ: 3.7/4.

Luôn quan niệm rằng kiến thức về kinh tế rất cần thiết trong đời sống, dù đơn giản là để quản lý chi tiêu cá nhân hay để sau này làm việc tại các doanh nghiệp, vì vậy, dù biết đây không phải là thế mạnh của bản thân nhưng Ngọc vẫn luôn tìm cơ hội học một văn bằng ngành kinh tế. Khi là sinh viên năm thứ 2 của ĐHNN, Ngọc được biết về chương trình bằng kép liên kết với ĐHKT. Biết là sẽ rất vất vả với lịch học dày đặc nhưng Ngọc nhận thấy đây là một cơ hội tốt có thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau này, vì vậy, đến đầu năm thứ 3, Ngọc đã đăng ký thi tuyển và theo học chương trình bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng.

Cũng như đại đa số sinh viên ĐHNN



học bằng kép, Ngọc “xác định tư tưởng” là việc học cùng lúc hai trường chắc chắn sẽ kéo thấp điểm của một, thậm chí cả hai bên xuống, nhất là đối với sinh viên ĐHNN, lĩnh vực kinh tế không phải là sở trường. Vì vậy, ban đầu Ngọc không dám đặt kỳ vọng sẽ đạt được kết quả học tập cao tuy nhiên trong quá trình học, Ngọc đã luôn cố gắng hết mình.

Kể lại quá trình học tập vất vả của

minh, Ngọc cho biết: “Có những kì học cả 2 trường em đã đăng kí đến 12 môn. Đi học suốt từ 7h sáng đến 6h tối, học cả thứ Bảy, Chủ nhật; có những lúc một buổi chiều em thi liền 3 môn, từ 1 giờ đến 6, 7 giờ tối mới xong... Chương trình học có nhiều môn giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh trong khi ngành 1 của em là tiếng Trung, hay nhiều môn liên quan đến Toán học - mà đây không phải là thế mạnh của em cũng như của



sinh viên ĐHNN nói chung, vì vậy em phải chuẩn bị bài rất kĩ trước khi đến lớp, đồng thời làm thêm nhiều bài tập khi về nhà mới có thể theo kịp tiến độ”.

Thông thường mỗi môn học ở Trường ĐHKT đều được chia ra 40% điểm tích lũy trong cả kì, và 60% điểm từ bài kiểm tra cuối kì. Phương pháp học của Ngọc là tập trung giành điểm thật cao ở 40% đầu bằng việc đi học đầy đủ, đúng giờ, tham gia xây dựng bài trên lớp, hoàn thành tốt và đúng hạn các bài tập. Để có thể tham gia xây dựng bài trên lớp trước khi vào giờ học, Ngọc thường tranh thủ đọc trước những nội dung sẽ học trong ngày, nếu không kịp đọc trước thì cố gắng nghe giảng viên giảng bài và đặt câu hỏi.

Đối với các bài tập nhóm, bài thuyết trình, để hoàn thành tốt và đúng hạn thì

ngay từ khi được giảng viên giao đề tài và phân nhóm, Ngọc thường xung phong làm nhóm trưởng, đặt ra kế hoạch làm việc cụ thể cho nhóm, kiểm tra tiến độ của các thành viên, xây dựng nhóm làm việc tích cực để đạt được kết quả mong muốn. Nhờ lượng kiến thức được tích lũy đó, đến cuối kì, Ngọc chỉ cần hệ thống lại một lượt là có thể tương đối tự tin với bài kiểm tra kết thúc môn học.

Cứ như vậy, khi đã quen với môi trường học tập ở ĐHKT điểm số của Ngọc cũng tốt lên. Biết được kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc của mình, Ngọc thấy rất vui và hài lòng.

Theo Ngọc, sinh viên càng chăm chỉ thì việc học bằng kép càng mang lại nhiều lợi ích. Trước tiên là được học hỏi, tích lũy thêm kiến thức mới; tiếp đó là rèn luyện tính cẩn cù và nhẫn nại. Ngoài

ra, mỗi môn học còn là một cơ hội để mài giũa những kĩ năng mềm như: quản lí và phân bổ thời gian, làm việc nhóm, trình bày văn bản, thuyết trình trước đám đông... và điểm số chính là thước đo xem bản thân đã tiến bộ được bao nhiêu. “Học bằng kép thực sự là một thử thách, nhưng một khi đã vượt qua được thì sinh viên sẽ có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và cường độ cao, tư duy linh hoạt và sáng tạo hơn” - Ngọc đúc kết.

Hiện tại Ngọc đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam với vị trí biên tập và biên dịch tiếng Trung Quốc. Tuy vậy, Ngọc nhận thấy trong quá trình biên dịch cũng như trong cuộc sống, khi gặp phải những vấn đề liên quan đến kinh tế, những kiến thức đã học từ chương trình bằng kép giúp Ngọc có thể nắm bắt và giải quyết công việc tốt hơn.

Nhớ về mái trường thứ hai - Trường ĐHKT - ĐHQGHN, khoảng thời gian học tập tại đây đã để lại cho Ngọc rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Nhà trường có trang thiết bị hiện đại (phòng học có máy chiếu, mic, điều hòa,...), đảm bảo phục vụ yêu cầu dạy và học. Các thầy cô trong trường và trong khoa Tài chính - Ngân hàng đều nhiệt huyết giảng dạy và rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên.

“Từ Trường ĐHNN bước sang Trường ĐHKT, được tiếp xúc với các bạn sinh viên ĐHKT, được trải nghiệm một phong cách khác với sinh viên ngoại ngữ, tư duy nhanh nhạy và chính xác hơn, góc nhìn mới mẻ và thực tế hơn. Em đã làm quen với các bạn và học hỏi được từ chính những sự khác biệt đó” - Ngọc tâm đắc.

Tới đây, Ngọc sẽ chính thức được nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐHKT, ĐHQGHN. Chúc cho cô gái trẻ đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp tới.

